



ฮัจญ์เป็นของขวัญ ฮะดียะห์ จากพระผู้อภิบาล และมีศักยภาพ - 17 /Nov/ 2013

เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บรรดาคณะเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลกิจการฮัจญ์ได้เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า ฮัจญ์เป็นของขวัญ ฮะดียะห์ จากพระผู้อภิบาล และมีศักยภาพ ซัดความสามารถที่ไร้ขอบเขตและไม่มีวันสิ้นสุดในการสร้างความเข้าใจในประเด็นสิ่งจำเป็นและต้องการร่วมของโลกอิสลาม พร้อมกับได้อธิบายเสริมว่า หนึ่งในอุปสรรคปัญหาอันยิ่งใหญ่ของโลกอิสลามในวันนี้ คือ การเผชิญหน้ากับการถูกยัดเหยียดครอบงำ โดยเจตนาและนำมาซึ่งความชั่วร้าย และเพลิงไฟแห่งความแตกแยกของประชาชาติอิสลาม มัสฮับและนิกาย

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวย้ำ กรณีความจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงความละเอียดอ่อนและสภาวะการณ์แห่งยุคสมัยเพื่อสามารถใช้ศักยภาพและซัดความสามารถของพิธีกรรมฮัจญ์อันยิ่งใหญ่ให้เกิดประโยชน์ พร้อมกับกล่าวว่า หน่วยงานและองค์กรของมหาอำนาจ และนักล่าอาณานิคม มีประสบการณ์อันโชกโชน ในการกระพือเพลิงไฟแห่งความแตกแยกเชิงนิกาย และในสภาวะเงื่อนไขปัจจุบันนี้ จำต้องนำเอาศักยภาพของฮัจญ์อันนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเผชิญหน้ากับการใส่ร้ายป้ายสีต่างๆเหล่านี้

ท่านผู้นำสูงสุด กล่าวเสริมว่า ความขัดแย้งระหว่างมัสฮับ ไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแต่ชื้อะห์กับซุนนีเท่านั้น และหากศัตร์อิสลามสามารถสร้างและปลูกฝังความขัดแย้งเช่นนี้ได้ แน่แน่นอนยิ่งพวกเขาอมถวายเป็นชีวิตที่จะมุ่งมั่นในการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องซุนนี และหมู่พี่น้องชื้อะห์ และสิ่งนี้กลายเป็นนโยบายหลักของพวกเขา

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า โอกาสในการสร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะในประเด็นความต้องการร่วมของโลกอิสลาม ถือเป็นหนึ่งในซัดความสามารถและศักยภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของฮัจญ์ พร้อมกับกล่าวย้ำว่า ศักยภาพและซัดความสามารถของฮัจญ์นั้น ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก และจำต้องอาศัยบรรดานักวิชาการ นักคิดนักเขียนในการค้นหาศักยภาพที่เป็นเอกลักษณ์และโอกาสใหม่ๆของฮัจญ์ มาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

ท่านผู้นำสูงสุด ยังได้ขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่และคณะผู้ดูแลกิจการฮัจญ์ที่ได้รับใช้บริการบรรดาผู้แสวงบุญได้เป็นอย่างดี และเป็นไปตามหลักตรรกะ พร้อมกับคาดหวังว่า
นิคมต์อันยิ่งใหญ่และศักยภาพที่ไม่มีวันหมดสิ้นของฮัจญ์นั้น สามารถนำมาปรับใช้โลกอิสลามให้มากขึ้นกว่าเดิม

ช่วงแรกของการพบปะครั้งนี้ ฮุจญะตุลอิสลาม วาลมุสลิมีน กอฎี อัศกัร
ตัวแทนวะลียุลฟากีห์และอะมีรุลฮัจญ์ของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ได้กล่าวรายงาน
ถึงการปฏิบัติงานของบีฮ์ศัตท่านผู้นำสูงสุด ในมิติของฮัจญ์ด้านวัฒนธรรม
จิตวิญญาณและระดับนานาชาติ